



**PARTNERS
IN THE GOSPEL**

UPDATE

Tháng Giêng 2024

Quá trình phân định cho Đối Tác Trong Tin Mừng vẫn tiếp tục

Dựa trên các ý kiến đóng góp từ giai đoạn tham vấn công khai mùa thu năm ngoái, các thay đổi được đề nghị cho 25 nhóm gia đình giáo xứ, điều này đã tác động đến 78 giáo xứ và các cơ sở truyền giáo riêng lẻ. Các giáo xứ và cơ sở truyền giáo này được mời gọi tổ chức vòng thứ hai lắng nghe, cùng với anh chị em giáo dân đóng góp ý kiến trên bản cập nhật gia đình giáo xứ của họ. Phản hồi này được đưa vào tiến trình phân định.

Phân định thì khác với việc chỉ “đưa ra quyết định.” Phân định bao gồm thời gian cầu nguyện và tĩnh lặng để lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần, nhằm hiểu được phương hướng mà hành trình này sẽ dẫn chúng ta đi. Thời điểm này, chúng tôi xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho nỗ lực này.

Cập nhật H & Đ

Trong suốt quá trình tham vấn, các câu hỏi mới nảy sinh liên quan đến Đối Tác Trong Tin Mừng, tiến trình, mục đích và hơn thế nữa. Xin vui lòng xem phần nổi bật phía dưới:

H: Chúng ta đang vun trồng ơn gọi linh mục như thế nào?

Đ: Ban Ôn gọi Tổng Giáo phận đã được mở rộng bao gồm một vị giám đốc ơn gọi toàn thời gian và ba vị phụ tá.

Điều này đưa ra nhiều cơ hội đồng hành với các người trẻ đang phân định và thỉnh mời người khác suy xét về ơn gọi làm linh mục. Một cách cụ thể, ban ơn gọi của chúng ta tập trung vào khía cạnh cầu nguyện, giáo dục và khuyến khích.

- **Cầu nguyện:** Bước theo lời mời gọi của Chúa Giêsu để xin các người thợ đến phục vụ mùa gặt, các giáo xứ trong tổng giáo phận tổ chức thường xuyên các giờ thánh dành riêng cầu nguyện cho ơn gọi, cũng như chi hội Serra Club và các nhóm giáo dân khác.
- **Giáo dục:** Nhóm ơn gọi sẽ hiện diện tại các giáo xứ, trường học, các sự kiện của giáo phận và các buổi tĩnh tâm để hướng dẫn mọi người về ơn gọi và làm thế nào để phân định ơn gọi. Thông điệp này được lặp lại thông qua một số các nỗ lực truyền thông bao gồm áp phích chủng sinh hàng năm, trang mạng về Ôn Gọi và các kênh truyền thông xã hội.
- **Khuyến khích:** Thông qua các sự kiện như các buổi tĩnh tâm phân định ơn gọi và những ngày Quo Vadis, các người trẻ được khuyến khích suy xét về ơn gọi làm linh mục và phân định ơn gọi của họ.

Các ngày quan trọng sắp tới

Ngày 3-4 tháng 2, 2024 – Kế hoạch cuối cùng gia đình giáo xứ sẽ được công bố.

Mùa Xuân 2024 – Các linh mục quản xứ và linh mục phụ tá được công bố.

Tháng Bảy 2024 – Các nhóm gia đình giáo xứ, dưới sự lãnh đạo của một cha xứ sẽ bắt đầu.

“Tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể đến với nhau với một mục đích mới và một trái tim mềm mại hướng về nhau.”

– Tư vấn giáo xứ

“Chúng tôi không có ý để được thoải mái. Đây là một cơ hội nhằm lớn lên trong sự thánh thiện. Đây có thể là điều mà Chúa Thánh Thần đang mời gọi chúng ta.”

– Tư vấn giáo xứ

Đăng ký nhận bản tin **CẬP NHẬT** Đối Tác Trong Tin Mừng tại archseattle.org/partners

Đọc toàn bộ H & Đ archseattle.org/partners

ARCHDIOCESE OF SEATTLE | archseattle.org/partners